

ที่ อย ๗๖๗๐๑ / ว ๗๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๖๒ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ อย ๑๓๑๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรียน กำนันตำบลท่าดินแดง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๘ กลุ่มโครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการคืนความสุขให้แก่ประชาชน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน / ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลดปัญหาความตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง และการขยายตัวของผักตบชวาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านและประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลท่าดินแดง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มดำเนินการในวันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐกร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๓๕๓๙-๗๐๕๐

โทรสาร. ๐-๓๕๓๙-๗๐๕๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง

เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง ได้กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๘ กลุ่มโครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการคืนความสุขให้แก่ประชาชน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน / ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลดปัญหาความตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง และการขยายตัวของผักตบชวาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านและประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลทำดินแดง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มดำเนินการในวันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบและเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายณัฐธร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง